

## การเดินทางมาหารือและศึกษาดูงานด้านการเกษตรในแคลิฟอร์เนียและมลรัฐใกล้เคียงของ

นางจิราวรรณ แยมประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2557

นางจิราวรรณ แยมประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศครั้งที่ 45 (45<sup>th</sup> Council Session of the International Sugar Organization) ณ โรงแรม Hilton Rose Hall, Montego Bay ประเทศจาไมก้า ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2557 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม จึงถือโอกาสเดินทางมายังนครลอสแอนเจลิสเพื่อหารือกับ ผู้นำเข้าผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทย และศึกษาดูงานด้านการเกษตรในแคลิฟอร์เนียและมลรัฐใกล้เคียง รวมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นหน่วยงานตั้งขึ้นใหม่ในต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับผู้นำเข้าผลไม้ฉายรังสีจากประเทศไทยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะได้นำข้อคิดเห็นที่ได้รับไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดมายังสหรัฐอเมริกาได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ถือโอกาสเยี่ยมชมฟาร์มปลูกผักผลไม้เมืองร้อนซึ่งเป็นของคนไทยในสหรัฐฯ ณ เมือง Fresno ทำให้ได้เห็นเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย ทั้งที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของแคลิฟอร์เนียค่อนข้างแห้งแล้ง แต่สามารถทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี มีผลผลิตต่อไร่สูง จึงเป็นแหล่งสำคัญที่สุดด้านการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ และยังได้เยี่ยมชมฟาร์มเพาะปลูกสินค้าออร์แกนิกส์รวมทั้งระบบชลประทานของมลรัฐเนวาดา ซึ่งข้อมูลที่ได้รับสามารถใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงการทำการเกษตรในประเทศไทย โดยเฉพาะในบางพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นว่า มลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นจุดขนถ่ายสินค้านำเข้าที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ โดยมีสัดส่วนการนำเข้าสูงสุดหรือประมาณร้อยละ 16 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของประเทศซึ่งในปี 2556 มีมูลค่าการนำเข้ารวมกว่า 2.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ เป็นการนำเข้าผ่านนครลอสแอนเจลิสเป็นหลักโดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากประเทศไทย กระทรวงฯ จึงมีแนวคิดจัดตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตรในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ขึ้น และได้ทดลองจัดตั้งสำนักงานชั่วคราวขึ้นในปี 2552 เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี จากนั้นจึงจัดตั้งเป็นการถาวรตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นมา โดยขณะนี้ มีนางกฤษณา สุขุมพานิช เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จากการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพบว่า หน่วยงานได้ประสานงานกับผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รับทราบประเด็นปัญหาและช่วยประสานกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ เช่น FDA (Food and Drug Administration) และ CBP (Customs and Border Protection) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการนำเข้าสินค้า รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและประเทศคู่แข่งในฝั่งตะวันตก แจ้งให้ภาครัฐและผู้ประกอบการไทยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร นอกเหนือไปจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านคุณภาพและความปลอดภัย หน่วยงานยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากประเทศไทย และการประสานกับหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อมิให้เกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการนำเข้า ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของไทยและคู่แข่ง รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ([www.thaiagrila.com](http://www.thaiagrila.com)) และ Facebook ของ Office of Agricultural Affairs Los Angeles

ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

5 มิถุนายน 2557